

### บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าตามสกุลเงินภูมิภาค หลังมีแรงขายทำกำไรช่วงสั้น

\*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าตามสกุลเงินภูมิภาค โดยเป็นผลจากแรงขายทำกำไรระยะสั้น หลังจากสกุลเงินต่าง ๆ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในช่วงต้นสัปดาห์นี้

\*ยูโรอ่อนค่าจากคำสั่งขายทำกำไรที่มีเข้ามาเล็กน้อย ในการซื้อขายเข้านี้ที่ตลาดเอเชีย หลังจากพุ่งขึ้นต่อเนื่อง จนแตะระดับสูงสุดในรอบ 8 สัปดาห์ที่เหนือระดับ 1.35 ดอลลาร์เมื่อคืนนี้

\*ผลกระทบต่อที่น่าผิดหวังของโกลด์แมน แซคส์ และข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยที่ย่ำแย่ของสหรัฐ ส่งผลต่อความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ทำให้ดัชนี S&P 500 ร่วงลง 1% และทำให้เทรดเดอร์มีข้ออ้างในการขายยูโร

\*แต่ยูโรยังมีปัจจัยบวกจากการประมูลพันธบัตร ที่ได้รับการตอบรับอย่างหนาแน่นในสเปนและโปรตุเกส ซึ่งช่วยคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ในยูโรโซน

\*ขณะที่มีกระแสข่าวว่า เจ้าหน้าที่เยอรมนีกำลังร่างแผนฉุกเฉิน หากเกิดการผิดนัดชำระหนี้ของกรีซ ซึ่งบ่งชี้ว่า กำลังมีการดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้อีกวิกฤตเลวร้ายขึ้น

\*ข้อมูลจากสื่อของฮ่องกงเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคของจีน เพิ่ม 4.6% ในเดือนธ.ค. ซึ่งชะลอลงจาก 5.1% ในเดือนพ.ย. และถ้าข้อมูลของทางการออกมาตรงกับตัวเลขดังกล่าว อาจช่วยลดความรีบเร่ง ที่เงินต้องออกมาตรึงการคุมเข้มเพิ่มเติม และจะเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.4700 บาท

\*09.08 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.54/56 จาก 30.46/51 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.52/57 จาก 30.47/50 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 82.17/20 จาก 82.03 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3444/46 จาก 1.3470 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"บาทเข้านี้อ่อนค่า ตามภูมิภาคที่อ่อนค่ามาเหมือนกัน ตลาดช่วงนี้ก็คงรอดตัวเลขของรัฐ ว่าเป็นยังงี้" ดิลเลอร์ กล่าว  
เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่า ในทิศทางเดียวกับสกุลเงินภูมิภาค โดยเป็นผลจากแรงขายทำกำไรระยะสั้น จากที่เงินบาทและสกุลเงินอื่น ๆ แข็งค่ามาพอสมควรในช่วงต้นสัปดาห์นี้ เมื่อเทียบกับดอลลาร์  
ดิลเลอร์มองว่า เงินบาทวันนี้ จะมีกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ที่ 30.50 ถึง 30.60 โดยปัจจัยที่ต้องติดตามคือ การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ และตัวเลขผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐ

Source: Bisnews

---

**\*อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร มีใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า**  
ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

---

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้